

Chương trình chính sách năm 2023

Tầm nhìn: Một cộng đồng không đói kém

Sứ mệnh: Dẫn dắt cộng đồng chúng ta để đảm bảo rằng bất kỳ một ai cần cũng sẽ có một bữa ăn lành mạnh

Nguyên tắc chính sách:

Tiếp cận với thực phẩm lành mạnh là quyền của con người.

Thực phẩm là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng và sự ổn định kinh tế.

Chúng ta nên cung cấp bữa ăn miễn phí ở trường cho toàn bộ trẻ em.

Các bữa ăn miễn phí ở trường và trong các cơ sở chăm sóc trẻ em tạo ra sự công bằng và cộng đồng bằng cách đảm bảo rằng mọi trẻ em đều có dinh dưỡng cần thiết để học hỏi và phát triển. Tài trợ bền vững của chính phủ sẽ cho phép các trường học và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em phục vụ các bữa ăn lành mạnh.

Các chính sách nên được đánh giá về những ảnh hưởng của chúng đối với sự đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã tác động đến nhiều chính sách và chương trình suốt một thời gian dài. Chúng tôi cam kết kiểm tra các hệ thống, chính sách và thực tiễn để đảm bảo rằng chúng luôn hỗ trợ sự đa dạng về chủng tộc và sắc tộc, đồng thời mang lại sự bình đẳng và hòa nhập cho tất cả mọi người.

Tiếng nói của cộng đồng rất quan trọng.

Second Harvest sẽ hỗ trợ những nỗ lực phi đảng phái ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang để tăng khả năng tiếp cận bỏ phiếu và khuyến khích cử tri đăng ký.



Những Ưu Tiên Về Chính Sách:

Bữa Ăn Học Đường và Mùa Hè

Các bữa ăn tại trường đảm bảo rằng tất cả trẻ em đều được cung cấp đủ chất dinh dưỡng để các em sẵn sàng học tập và phát triển. Chúng tôi sẽ vận động ở cấp tiểu bang và liên bang để cung cấp đủ kinh phí cho các khoa dinh dưỡng và các chương trình đào tạo nhân viên dinh dưỡng mới để các trường học có thể cung cấp bữa ăn lành mạnh cho mọi trẻ em.

- **Các Bữa Ăn Phổ Biến Tại Trường Học:** Ở cấp liên bang, chúng tôi sẽ ủng hộ Child Nutrition Reauthorization Bill (Dự Luật Tái Ủy Quyền về Dinh Dưỡng Trẻ Em), trong đó bao gồm việc mở rộng các chương trình bữa ăn miễn phí tại trường cho tất cả học sinh.
- **Tiểu Bang California Hỗ Trợ Các Bữa Ăn Phổ Biến Toàn Trường:** Bắt đầu từ năm học 2022-2023, California trở thành tiểu bang đầu tiên cung cấp hai bữa ăn miễn phí cho học sinh K-12. Để chương trình này trở thành một mô hình bền vững, thành công cho các tiểu bang khác noi theo, chúng tôi sẽ vận động tài trợ bổ sung, cơ sở hạ tầng, hỗ trợ cho lực lượng lao động bền vững và quản lý linh hoạt.
- **Hỗ Trợ Bữa Ăn Mùa Hè và Sau Giờ Học:** Khi các trường học đóng cửa, học sinh vẫn cần được tiếp cận với dinh dưỡng. Chúng tôi sẽ vận động các giải pháp để giải quyết thiếu hụt bữa ăn như tăng cường chương trình EBT trong mùa hè và mở rộng các khu vực có thể vận hành các chương trình bữa ăn mùa hè.



Truy cập shfb.org/advocacy để biết thêm thông tin



CalFresh / Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP)

CalFresh là một giải pháp mang tính hệ thống cho tình trạng mất an ninh lương thực ảnh hưởng đến người da màu. Đối với mỗi bữa ăn được cung cấp bởi ngân hàng thực phẩm, chín bữa ăn được cung cấp thông qua CalFresh. CalFresh cần được tăng cường và dễ tiếp cận hơn ở cả cấp tiểu bang và liên bang. Chúng tôi sẽ ủng hộ Farm Bill (Dự luật Nông Trại) để giảm nạn đói cho tất cả những người có thu nhập thấp.

- **Tăng Lợi Ích:** Khi lạm phát đẩy giá thực phẩm cao hơn, chúng tôi sẽ ủng hộ USDA tăng lợi ích SNAP để phù hợp hơn với nhu cầu thực phẩm của các gia đình. Điều này đặc biệt quan trọng ở những khu vực có chi phí sinh hoạt cao như của chúng ta bởi vì các hạn mức nghèo của liên bang không phù hợp với thực tế và sự ổn định tài chính của nhiều hộ gia đình.
- **Hội nhập:** Chúng tôi sẽ ủng hộ chương trình CalFresh đáp ứng nhu cầu của tất cả những người cần hỗ trợ về thực phẩm. Điều này bao gồm ủng hộ lệnh cấm của liên bang đối với các tiểu bang loại trừ những người tái hòa nhập cộng đồng sau khi ra tù. Ngoài ra, chúng tôi sẽ ủng hộ các sinh viên đại học có thu nhập thấp để việc học đại học toàn thời gian đáp ứng yêu cầu công việc.
- **Tiếp Cận:** Chúng tôi sẽ hỗ trợ quy trình đăng ký CalFresh dễ dàng thông qua đăng ký trực tuyến, trực tiếp và qua điện thoại. Chúng tôi sẽ ủng hộ các lựa chọn cải tiến để đặt hàng thực phẩm trực tuyến và mở rộng khả năng tiếp cận thực phẩm được chế biến sẵn cho tất cả những người tham gia CalFresh, bao gồm các bữa ăn chế biến sẵn được bán tại cửa hàng tạp hóa.
- **Food4All:** Chương Trình Hỗ Trợ Thực Phẩm California sẽ sớm được mở rộng cho tất cả những người nhập cư có thu nhập thấp từ 55 tuổi trở lên. Chúng tôi sẽ vận động để chương trình hỗ trợ thực phẩm sáng tạo và quan trọng này được mở rộng cho mọi lứa tuổi.

Tạo Ra Một Hệ Thống Thực Phẩm Công Bằng Hơn:

Đại dịch COVID-19 đã làm phơi bày vô số rủi ro mà những người lao động thiết yếu phải đối mặt và sự mong manh của chuỗi cung ứng của chúng ta. Đồng thời, biến đổi khí hậu đã gây ra cháy rừng chưa từng có, hạn hán và nhiều vấn đề nữa. Chúng tôi sẽ vận động việc thúc đẩy phục hồi kinh tế bằng cách đầu tư vào các hệ thống lương thực bền vững và đáng tin cậy trong khu vực, bao gồm:

- Bảo vệ công nhân trong các lĩnh vực, nhà bếp và cửa hàng tạp hóa của chúng ta.
- Giải quyết sự bất bình đẳng đã và đang tồn tại trong hệ thống thực phẩm của chúng ta bằng cách hướng nguồn lực đến nông dân, chủ trang trại và cộng đồng da màu trước đây đã bị loại khỏi nhiều chương trình của tiểu bang và liên bang.
- Ở cấp Thành phố và Quận, chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan chính phủ và các đối tác phi lợi nhuận để mở rộng khả năng tiếp cận công bằng với việc hỗ trợ dinh dưỡng. Chúng tôi sẽ vận động một kế hoạch toàn quận để điều phối việc tiếp cận thực phẩm cho những người không có nhà ở trong khu vực của chúng tôi và xây dựng năng lực của khu vực để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực trong các cuộc khủng hoảng trong tương lai.



Giải Cứu Thực Phẩm:

Second Harvest là công ty đi đầu trong việc thu hồi thực phẩm ăn được ở hai quận hạt của chúng tôi. Thực phẩm được giải cứu từ các nhà sản xuất thực phẩm, nhà buôn sỉ và cửa hàng tạp hóa cung cấp sự đa dạng và dinh dưỡng cho khách hàng của chúng tôi đồng thời làm giảm thải khí nhà kính. Chúng tôi đang tích cực triển khai SB 1383, điều này sẽ yêu cầu các nhà sản xuất và phân phối thực phẩm lớn quyên góp thêm thực phẩm chất lượng, dư thừa của họ. Để làm cho điều này bền vững lâu dài, chúng tôi sẽ vận động đầu tư ở cấp quận và tiểu bang để hỗ trợ cơ sở hạ tầng cần thiết nhằm hỗ trợ thêm việc giải cứu lương thực cũng như hỗ trợ hoạt động liên tục.

Hỗ Trợ các Ngân Hàng Thực Phẩm:

Để thực phẩm bổ dưỡng đến tay những người cần nó, các ngân hàng thực phẩm cần một nguồn thực phẩm và tài trợ nhất quán ở cấp liên bang và tiểu bang.

- **Hỗ Trợ của Liên Bang:** Chương Trình Hỗ Trợ Thực Phẩm Khẩn Cấp (TEFAP) là một nguồn thực phẩm và tài trợ quan trọng cho các ngân hàng thực phẩm trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ ủng hộ sự hỗ trợ mạnh mẽ của TEFAP trong các cuộc đàm phán Dự Luật Farm Bill (Dự luật Nông Trại) – một chiến thắng cho nông dân Hoa Kỳ, ngân hàng thực phẩm và khách hàng của chúng tôi.
- **Hỗ Trợ của Tiểu Bang:** Sự hỗ trợ của California đối với các ngân hàng thực phẩm thông qua CalFood là rất quan trọng đối với một mạng lưới an toàn vững chắc. Do tình trạng mất an ninh lương thực tiếp tục ở mức cao và thực tế là sự hỗ trợ của liên bang đã bị chậm lại, chúng tôi sẽ ủng hộ 60 triệu đô la tài trợ hàng năm của tiểu bang cho chương trình CalFood.

Truy cập shfb.org/advocacy để biết thêm thông tin

